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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที ่
ประชุมเมือ่วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส ์คอนเวนชั่น เลขที ่
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดศิักดิ์  รักอริยะพงศ ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานบริษัท 
4. นางสาวปิยจิต  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
5. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่โครงการและเทคโนโลยี 
6. นายสุรตัน ์ ประลองศิลป ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายชนินทร ์ อรรจนานันท ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
9. นายธนา เธียรอจัฉริยะ กรรมการอสิระ 
 
ผูบ้รหิารบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  

 
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั 
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ ์ หุ้นส่วนสอบบัญช ี

 
ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั สำเภากฎหมายและการบญัช ีจำกดั 
1. นายศุภ์พะกิจ กีรติสุนทร   ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ 
   
  อนึ่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวน
กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแล้ว 
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ อีก 
 

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทศัน ์
 
เริม่การประชมุเวลา 13.30 น. 
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นางสาวพิมลมาศ ฉวีวรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวพิมลมาศฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  

1.  ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน 

2.  บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตาม
จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  

3.  การนับคะแนนเสียง 
 3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง  

 3.2  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที ่มา
ประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มี
สิทธิออกเสียง 

 3.3  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยใช้บัตรลงคะแนน และประธานฯ จะถามที่ประชุม
ในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายใน
บัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว
จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล 

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย 
(ถ้ามี) ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าใน
บัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)   

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ  ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การ
ประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ 

ลำดับตอ่มา นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าร่วม
ประชุม พรอ้มแถลงตอ่ที่ประชมุว่า ในขณะนีม้ีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และมผีู้รับมอบฉันทะจำนวน 175 ราย 
รวมทั้งหมดจำนวน 216 ราย นับเปน็จำนวนหุ้นรวม 259,936,452 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.3158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายศุภพ์ะกิจ 
กีรตสิุนทร ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิัท สำเภากฎหมายและการบัญชี จำกัด จะเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้   

 จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฎตามหนังสอืเชญิ
ประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทกุท่าน ดังตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็น
การล่วงหน้าตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 27 ธันวาคม 2567 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
เพื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดแต่อย่างใด 
นอกจากนี ้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้อย่างสะดวก บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2568  

 
อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
 

เห็นด้วย จำนวน 260,238,752         เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000    
ไม่เห็นด้วย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
วาระที ่3 รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ  ประจำป ี2567 
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และคำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ หรือ MD&A ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงาน ประธานฯ ได้กล่าวว่าตลอดปี 2567 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตามที่
บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณใ์นการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าว 
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ต่อจากนั้น นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นางสาวปิยจิตฯ”)  แจ้งที่
ประชุมว่าในวันนี้จะมีการนำเสนอข้อมูล 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) ภาพรวมธุรกิจ (2) การดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2567 นำเสนอโดย
นายอเนก ลาภสุขสถิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอเนกฯ”) (3) Business update นำเสนอโดย นางสาวปิยจิตฯ และ (4) การ
ดำเนินงานด้านความยั่งยืน นำเสนอโดย นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (“นายอดิศักดิ์ฯ”) 
โดยสรุปสาระสำคัญดังนี ้

 
1. ภาพรวมธุรกิจ  

ด้วยเป้าหมายการสร้างแบรนด์ของบรษิัทฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑก์ว่า 20 
แบรนด์ ภายใต้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุด คือ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ) ร้อยละ 78.8 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
และความงาม ร้อยละ 13.8 , กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม ร้อยละ 4.7 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อ
สุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่น ๆ รวมอยู่ทีร่้อยละ 2.7 ตามลำดับ  

ในด้านนวัตกรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ (1) 
In-house innovation หน่วยงานภายในองค์กรที่มุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑใ์หม ่ๆ จนได้สิ่งที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด (2) Business 
partnership การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันต่อยอดและขยายความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (3) Inno Studio 
หน่วยงานที่เชื่อมโยงไอเดียของดีจากท้องถิ่น (Local goodness) ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร นำมาต่อยอดพัฒนาให้
เป็นสินค้าที่สร้างสรรค์และเกิดโอกาสทางธุรกิจสูงสุด โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหมร่วม 26 SKUs  

 
2. การดำเนนิงานดา้นการเงนิ ป ี2567 

รายไดจ้ากการขาย (Revenue) บรษิัทฯ มรีายได้เท่ากับ 6,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 11.9 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า โดยมาจากรายได้จากต่างประเทศ 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในประเทศ 1,372 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 18.6 เมื่อเทียบกับปกีอ่นหน้า 

กำไรสุทธิ (Net Profit) บริษัทฯ มีกำไรเท่ากับ 1,253 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่ารายได้ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ  
 ตน้ทนุขาย (Cost of Goods) บริษทัฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 53.6 ปรับตัว
ลดลง 1.6 percentage points เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการการผลิตทีม่ีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) บริษัทฯ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย
เท่ากับร้อยละ 13.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.9 percentage points เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์) 
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณท่ีวางไว้ และสอดคล้องกับแผนการลงทุนในการขยายตลาด รวมถึง
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 556 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 8.5 เนื่องมาจากรายได้เติบโตสูงกว่า
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 20.2 และในต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 79.8 แบ่งออกเป็น 
ภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ร้อยละ 37.3 ภูมิภาคยุโรปร้อยละ 18.6 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่น ๆ  ร้อยละ 17.3 และ
ภูมิภาคอเมริการ้อยละ 6.6 ซึ่งภาพรวมยอดขายมีการเติบโตเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาคยุโรป โดยกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและ
อื่น ๆ มีอัตราการเติบโตสูงสุด รองลงมา คือ ภูมิภาคอเมริกา ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ตามลำดับ 



 
 

5/18 

3. Business update 
3.1 ตลาดตา่งประเทศ  

การดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) Trading 
Model ประเทศที่อยู ่ในช่วงทดลองตลาด (2) Rising Star Model ประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต (3) Consumer Market 
(Gems) ประเทศที่เป็นตลาดหลัก  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าวแบรนด์ โมกุ 
โมกุ (Mogu Mogu) และเครื่องดื่มผสมว่านหางจระเข้แบรนด์ เซ็ปเป้ อโล เวร่า  (Sappe Aloe Vera)  

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในตลาดต่างประเทศ 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ 

  ภูมิภาคเอเชีย มียอดขายเติบโตข้ึนร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ขยายตลาดไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมีตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเชีย โดยมี
ช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade: MT) เป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มีสัดส่วนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาส
ในการขยายตลาดผ่านช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade: TT) ทีม่ีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคต 

   นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์การแต่งตั้ง Global Brand Ambassador มาใช้เป็น
ครั้งแรกสำหรับแบรนด์ โมกุ โมกุ (Mogu Mogu) โดยเลือกใช้ศิลปิน K-POP วง SEVENTEEN ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีในภูมิภาค
เอเชีย ส่งผลให้สามารถขยายการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลตอบรับจาก  
กลยุทธ์ดังกล่าวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต 

 ภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายใน
ประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรตาม ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคยุโรปยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้
ตามที่คาดการณ์ไว้  

 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอืน่ ๆ มียอดขายเติบโตข้ึนรอ้ยละ 53.8 เมื่อเทียบกับปกี่อนหน้า โดย
การเติบโตมาจากทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

  ภูมิภาคอเมริกา มียอดขายเติบโตข้ึนร้อยละ 37.4 เมือ่เทียบกับปกี่อนหน้า  
3.2 ตลาดในประเทศ 
 ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายตลาดในประเทศ 1,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักมาจากกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการพัฒนาแบรนด์และ
การสร้างการรับรู้ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม ่

 แบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ (Sappe Beauti) ได้รับการปรับโฉมให้ทันสมัย เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ ่นใหม่ 
(Gen Z) พร้อมสื่อสารแนวคิดความสวยในหลากหลายมิติผ่านกิจกรรมและคอนเทนต์ทีห่ลากหลาย ขณะที่แบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ พาวเดอร์ 
สติกซ์ (Sappe Beauti Power Stix) และบล ู(B’lue) ยังคงสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและ
การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ เพรียว (Preaw) ซึ่งช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับพอร์ตสินค้าภายในประเทศ และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในส่วนของช่องทาง e-Commerce บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและขยายตลาดอยา่ง
ต่อเนือ่ง โดยช่องทางดังกล่าวสามารถสรา้งการเติบโตไดด้ีในปีที่ผ่านมา 
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ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวของกลุ่มธุรกิจออล โคโค กรุ ๊ป (All Coco 
Group) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตได้ดใีนทุกหน่วยธุรกิจ (Business Unit) มีส่วนช่วยสนับสนุนรายได้ใน
ตลาดภายในประเทศ 

3.3 ทศิทางการดำเนนิงานในป ี2568 
บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายการเติบโตรายได้จากการขายรวมในป ี2568 ไว้ทีป่ระมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี

ก่อนหนา้ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก ่
1. ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มประเทศที่เป็น

ตลาดหลัก (Gems) ควบคู่กับการขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังตลาดใหม่ ๆ อีกทั้ง มุ่งกระจายพอร์ตสินค้า โดยเน้นกลุ่มสินค้า    
เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) เซ็ปเป้ บิวติ (Sappe Beauti) และ ออล โคโค (All Coco) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการ
เข้าถึงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

2. ตลาดในประเทศ บริษัทฯ มุ่งเสริมพื้นฐานความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์หลัก (Core Brand) และการ
ออกสินค้าใหม่ รวมถึง การขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.4  โรงงานผลติ  
ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสายการผลิตใหม่เพิ่มอีก 1 สายการผลิต พร้อมทั้งเปิดใช้งาน

คลังสินค้าอัตโนมัติใหม่ (Automated Warehouse) ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ โดย
การดำเนินงานบางส่วนของบริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างพัฒนา 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโรงงานแห่งใหม่ 
มูลค่าโครงการ 1,630 ล้านบาท ซึ่งตามแผนเดิมคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการมีขนาด
ใหญ่และมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรการผลิตมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 
จึงได้ปรับแผน โดยบริษัทฯ คาดว่าการเปิดดำเนินการจะสามารถเริ่มได้ภายในปี 2569 หากไม่มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบเพิ่มเติม 

สำหรับโครงการสายการผลิตใหม่ มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท ยังคงดำเนินการได้ตามแผนงาน 
โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2570 ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโต
ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต 

 
4. การดำเนนิงานดา้นความยัง่ยนื 

4.1 มติเิศรษฐกจิ  
รายละเอียดปรากฎตามทีน่างสาวปยิจิตฯ และนายอเนกฯ นำเสนอกอ่นหน้านี้  

4.2 มติสิงัคม 
ในปี 2567 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมในหลายมิติ โดยด้านการสื่อสาร

การตลาด บริษัทฯ ได้ชูประเด็นความหลากหลายและความเท่าเทียมให้คุณค่าทุกความสวย ผ่านแบรนด์เซ็ปเป้ บิวติ (Sappe Beauti) 
เพื่อสะท้อนความเคารพและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

ภายในองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านกิจกรรมอบรมทั้ง  Hard 
Skills และ Soft Skills รวม 93 หลักสูตร พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมด้าน Well-being รวม 42 กิจกรรม 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการวาน หว่าน ว่าน ปีที่ 8 เพื่อช่วยฟื้นฟู
พื้นที่เพาะปลูกว่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี 2566 โดยสามารถสร้างรายได้สะสมกลับคืนสู่ชุมชนรวม 866,089 บาท 
พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เช่น มอบอุปกรณ์การแพทย์ และตู ้เย็นให้กับโรงพยาบาลรอบโรงงาน 13 แห่ง ติดตั้ง



 
 

7/18 

เครื่องปรับอากาศให้มัสยิดชุมชน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี 
กว่า 200 ราย และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ รวม
มูลค่ากว่า 300,000 บาท 

นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2568 บริษัทฯ ได้ริเริ่ม โครงการ Sappe Eyes Care เพื่อส่งเสริมสุขภาพสายตา 
(ฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ) รวมถึงการให้การสนับสนุนทีมกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญู ในภารกิจค้นหาผู้ประสบเหตุอาคารถล่ม
จากแผ่นดินไหว และร่วมมือกับ EARTH TRADING เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศพม่า 

4.3 มติสิิง่แวดลอ้ม 
ในปี 2567 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม เพื่อลด

ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ อาทิ การเปลี่ยนฉลากขวดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จาก PVC เป็น PET ทั้งหมด ออกแบบ
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นรอยปรุเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะ ใช้ฝาห่วง (Tethered cap) และลดน้ำหนักพลาสติก รวมทั้งใช้เม็ด
พลาสติกรีไซเคิล (rPET) มาผสมในการผลิตขวดพลาสติก และการใช้กล่องกระดาษทีท่ำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดต้ิดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) และแผงโซลาร์เซลล์
ลอยน้ำ (Solar Floating) เพื่อใช้พลังงานสะอาด และไดป้ลูกจิตสำนึกด้านสิง่แวดล้อมให้กบัพนักงานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ 
การคัดแยกขยะ เพื่อแปรรูปพลาสติกเป็นเสื้อแจ็กเกต รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำมาพัฒนาในองค์กรต่อไป  

 
เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  ประจำปี 2567 แล้ว ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

และแสดงความคิดเห็น  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 

 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจำป ี2567 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2567 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายสุรัตน์ฯ”) 
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยนายสุรัตน์ฯ รายงานว่างบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 
ปรากฎอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
1. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 

1.1 รายไดจ้ากการสง่ออกไปที่อเมรกิา มสีดัสว่นอยูท่ีเ่ทา่ใดของรายไดร้วม 
นายอเนกฯ ตอบขอ้ซกัถามวา่ รายได้จากการสง่ออกไปอเมรกิามสีัดส่วนตำ่กวา่ร้อยละ 5 ของรายได้รวม 
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1.2 บรษิทัฯ มโีรงงานผลติทีป่ระเทศไทยเพยีงแหง่เดยีวเพือ่สง่ออกใชห่รอืไม ่
นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งใช้เป็นฐานใน
การผลิตและส่งออกสินค้าทั้งหมดไปยังตลาดต่างประเทศ 

1.3 ค่าขนส่งสินค้าทางเรือในช่วงนี้เป็นอย่างไร  
นายอเนกฯ ตอบขอ้ซกัถามว่า ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับเส้นทางเป็นหลัก โดยเส้นทางในภูมิภาคเอเชียยังไม่
พบปัญหา ในขณะที่เส้นทางไปยุโรปหรือตะวันออกกลางอาจปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ แต่ยังไมสู่ง
เท่ากับช่วงก่อนหน้าที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
โดยตรง แต่ตระหนักว่าภาระดังกล่าวส่งผลต่อคู่ค้าและสะท้อนต่อภาพรวมของแบรนด์ บริษัทฯ จึงมี
ทีมงานที่กำกับดูแลและทำงานรว่มกับคู่ค้าอย่างใกล้ชดิ เพื่อบริหารจดัการและเตรียมพร้อมรับมอืกบั
ความผันผวนท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 

1.4 อตัราการใชก้ำลงัการผลติอยูท่ีร่อ้ยละเทา่ใด 
 นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 62 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเปิดสายการผลิตใหม่ ส่งผลให้
กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดการผลิตเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี ระดับการใช้
กำลังการผลิตดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นายเทอดศกัดิ ์หวงัเสต ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี ้
2.1 บรษิัทฯ คาดวา่จะใชเ้วลาเท่าใด และมกีลยุทธใ์ดในการฟืน้ยอดขายในภมูิภาคยุโรปใหก้ลบัมาเตบิโตอกีครัง้ 

นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การชะลอตัวของยอดขายในภูมิภาคยุโรปมาจากตลาดหลัก
อย่างฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งมีประเด็นเฉพาะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการ
เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ ภายใต้หลักการดำเนินงานร่วมที่เน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Excellent Execution) และการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวางกลยุทธ์  โดยคาดว่าจะใช้เวลาปรับแผน
ในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่ายอดขายจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 

2.2 จากสถานการณก์ารเมอืงและเศรษฐกจิในประเทศอนิโดนเีซยีจะกระทบตอ่ยอดขายหรอืไม ่และบรษิทัฯ มี
แผนรบัมอือยา่งไร 
นางสาวปยิจติฯ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ภาวะเศรษฐกิจในอินโดนีเซียส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอ
ตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง (Premium 
Mass) จึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว 

2.3 ตามที่บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่ายอดขายในประเทศ
ฟิลิปปินส์จะเติบโตมากน้อยเพียงใด และมีแผนจะจัดตั้งโรงงานในประเทศดังกล่าวหรือไม่ 
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ยอดขายในประเทศฟิลิปปินส์เติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทฯ 
คาดหวังการขยายช่องทางการจำหน่ายผ่าน TT และการปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับช่องทาง
ดังกล่าว เพื่อเพิ่มการกระจายสินค้าในตลาดฟิลิปปินส์ให้มากขึ้น ส่วนการจัดตั้งโรงงานในประเทศ
ฟิลิปปินส์ในขณะนีย้ังไม่มีแผนการที่ชัดเจน  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ประจำปี 2567 สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชรีับอนญุาต และได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูตอ้ง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ
ด้วยแล้วด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
   

เห็นด้วย จำนวน 261,088,852         เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000    
ไม่เห็นด้วย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงาน ประจำป ี2567 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของกำไรสุทธ ิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2567 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (BOI) และจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (Non – BOI) ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 693.65 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.65 ของกำไรสุทธิงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
 
  ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2567 ป ี2566 
กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 1,246.53 1,121.25 
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 2.25 2.18 
รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) 693.65 672.10 

 
อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตาม

กฎหมายแล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  
  

เห็นด้วย จำนวน 261,088,852         เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000    
ไม่เห็นด้วย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุก
ครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งในจำนวนท่ีใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง  ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้  

กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นในครั้งนี้ มจีำนวน 3 
ท่าน ได้แก ่

 
1. นายอดศิักดิ์ รักอริยะพงศ์   ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2.  นายธนา เธียรอจัฉริยะ   ตำแหน่ง กรรมการอสิระ  
3.  นายสุรตัน์ ประลองศลิป์   ตำแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรอง

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้ Board Skill Matrix มาร่วมใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาแล�วเห็นว�าบุคคลทั้ง 3 
ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ�และความเชี่ยวชาญที่สามารถเอื้อประโยชน�ต�อการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้
พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที ่ผ่านมา  รวมถึงมีคุณสมบัติและไม �มีลักษณะต�องห�ามตาม
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย�และตลาดหลักทรพัย�
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ นายธนา เธียรอัจฉริยะ และ นายสุรัตน �ประลองศิลป� ผู�ที่ได�รับการเสนอแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระ
ยังคงมีคุณสมบัติความเป�นกรรมการอิสระครบถ�วนตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย �และตลาด
หลักทรัพย�ไม�มีการดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� หรือมี
สภาพเป�นการแข�งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ยังเป�นผู้มีความรู �ความสามารถ และสามารถให�คำแนะนำที่เป�นประโยชน�แก่บริษัท 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 27 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนด
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด  
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และเพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใสในการพจิารณาและการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชญิทั้ง 3 ท่าน
ที่ครบวาระตามรายชือ่ข้างต้นออกจากที่ประชุมก่อนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะแล้วเสรจ็  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (2) นายธนา เธียรอัจฉริยะ 
(3)  นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้กรรมการทีอ่อกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอดิศักดิ์ 
รักอริยะพงศ์ (2) นายธนา เธียรอัจฉริยะ (3) นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

ชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย บตัรเสยี งดออกเสยีง 
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 257,102,457 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 98.4732  
3,986,395 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 1.5268 
- เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 
- เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 
นายธนา เธียรอัจฉริยะ 257,477,102 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 98.6167  
3,611,750 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 1.3833 
- เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 
- เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์  257,477,102 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 98.6167 
3,611,750 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 1.3833 
- เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 
- เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัเิพิม่จำนวนกรรมการ 1 ทา่น (จากเดมิ 9 ทา่น เปน็ 10 ทา่น) และแตง่ตัง้กรรมการใหมใ่หด้ำรง

ตำแหนง่กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทั  
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพิ่มความ
หลากหลายด�านทักษะและความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรปรับโครงสร�างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวน
กรรมการอีก 1 ท�าน (จากเดิม 9 ท�านเป�น 10 ท�าน)  

โดยคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช� Board Skill 
Matrix มาร�วมใช�เป�นแนวทางในการพจิารณา และเห็นว�านางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน� เป�นผู�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ�และ
ความเชี่ยวชาญที่เป�นประโยชน�ต�อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน� มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะ     
ต�องห�ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข�องและเป�นผู�ที่มีคุณสมบัตคิวามเป�นกรรมการ
อิสระตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน�งกรรม
การอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวน
กรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และแต่งตั้ง นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน� ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และมีมติแต่งตั้ง 
นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน� ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  
   

เห็นด้วย จำนวน 261,088,852         เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000    
ไม่เห็นด้วย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจำป ี2568 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการได้
คำนึงถึงจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาระหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนปริมาณธุรกรรมที่คาดว�าจะเพิ่มขึ้น จึงเสนอ
ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้กรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 19,000,000 (สิบเก้าล้าน) บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายป ีและเบี้ยประชุม 

รายละเอยีดคา่ตอบแทน 
2567 2567 

คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ 
ประธานกรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี 27,000 บาท/ครัง้ 240,000 บาท/ปี 27,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบริษัท 240,000 บาท/ปี 22,000 บาท/ครัง้ 240,000 บาท/ปี 22,000 บาท/ครัง้ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 27,000 บาท/ครัง้ - 27,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ - 22,000 บาท/ครัง้ - 22,000 บาท/ครัง้ 

2. บำเหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทในการจัดสรร 
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เมื ่อไม่มีผู ้ถ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา กำหนด

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ
กรรมการอิสระที่ออกเสยีงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เหน็สมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นการ
กำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะมิใช่เป็นการให้ค่าตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
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มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนอืน่ที่
จ่ายให้กรรมการบรษิัทในการปฏิบตัหินา้ที่ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,000,000 (สบิเก้า
ล้าน) บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้   
 

เห็นด้วย จำนวน 261,078,852         เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9962 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 10,000             เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0038 
บัตรเสีย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
วาระที ่9  พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจำป ี2568 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับ
บริษัทฯ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท 

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจน
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด 
(มหาชน) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 25678 โดยมีรายนามต่อไปนี้ 

ชือ่ เลขทะเบยีน จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
1. นายปิยะณัฐ สงิขรณ ์ 11641 2 ปี (ปี 2566 - 2567) 
2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล 5752 - 
3. นางศศิธร พงศอ์ดศิักดิ์ 8802 - 

 
ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี ดงันี้ 

รายชื่อบริษัท รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี 
บริษัทย่อยของบริษัท  
1. บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
บริษัทย่อยทางอ้อม และการร่วมค้าของบริษัท  
1. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
2. บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
3. บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกัด 
4. Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
5. Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
6. Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs 
7. SAPPE Philippines Corporation KPMG R.G. Manabat & Co. 
8. บริษัท โวป จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทัง้สิ้น ไม่เกนิ 4,500,000 บาท ซึ่ง
เป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับปี 25687 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) 
และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี  

                      (หน่วย : บาท) 

รายชื่อบริษัท รายชื่อสำนักงานสอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

หมายเหตุ 
ปี 2567 ปี 2568 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 2,000,000 2,060,000 เพ่ิมขึ้น 3% 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 160,000 165,000 เพ่ิมขึ้น 3% 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 600,000 620,000 เพ่ิมขึ้น 3% 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 215,000 215,000 เท่าเดิม 
บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกัด 8,000 8,000 เท่าเดิม 
Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 49,500* 49,500* เท่าเดิม 
Sappe Trading (Hong Kong) Company 
Limited 
 
 Limited 

Stephen YS Chan & Co. 
  

49,500* 49,500* เท่าเดิม 

Sappe Trading (Shanghai) Company 
Limited 

Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs  55,000** 55,000** เท่าเดิม 

SAPPE Philippines Corporation KPMG R.G. Manabat & Co. 140,000***  175,000*** เพ่ิมขึ้น 25% 
บริษัท โวป จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 250,000 50,000 ลดลง 80% 

รวม  3,527,000 3,447,000 ลดลง 2% 
หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน  *2567 & 2568 (HKD 11,000 x 4.5)  
  **2567 & 2568 (CNY 11,000 x 5)  
  *** 2567 (PHP 200,000 X 0.7) และ 2568 (250,000 x 0.7) 
 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2567 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งยอดที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินที่ขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 
2567 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท 

 
การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

และแม้บริษัทฯ จะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบ
การเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีต่อบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด 
 
 สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงินรวม 180,000 บาท 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น   
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1.  นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 
1.1 บรษิทั โวป จำกดั ประกอบกจิการใด และเหตใุดคา่สอบบญัชขีองป ี2568 จงึปรบัลดลงจากปทีีผ่า่น

มาอยา่งมนียัสำคญั 
นายอดศิกัดิฯ์ ตอบขอ้ซกัถามว่า บริษัท โวป จำกัด เป็นกิจการร่วมลงทุน (Joint Venture) ระหว่าง
บริษัทฯ กับบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการ
เฉพาะกิจ (Project-based) ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้แล้ว บริษัทฯ 
และพันธมิตรจึงได้พิจารณาร่วมกันในการยุติการดำเนินกิจการของบริษัท โวป จำกัด ส่งผลให้ค่า
สอบบัญชีในปี 2568 ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี

เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็น
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และมีมติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางอ้อม และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย จำนวน 261,088,852         เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000    
ไม่เห็นด้วย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน -                          เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุม
สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม 
ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้น
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  

 
1. นายสรวิศ โปษยานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 
 1.1 ประเทศในกลุ่ม Rising Star มกีีป่ระเทศ และเปน็ประเทศที่อยูใ่นยุโรปกีป่ระเทศ รวมถงึในชว่งปทีีผ่า่นมามี

จำนวนเพิม่ขึน้กี่ประเทศ 
นางสาวปยิจติฯ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ประเทศในกลุ่ม Rising Star มีอยูจ่ำนวนหนึ่ง ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาค
ยุโรปบางส่วน โดยในช่วงปีที่ผ่านมา การขยายตัวที่โดดเด่นของกลุ่มนี้จะเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
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1.2 ตลาดในประเทศอนิเดยีเป็นอยา่งไร 
นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มองว่าประเทศอินเดียเป็นตลาดที่กำลังเติบโตและมี
ศักยภาพที่ดี โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้กระจายอยู่ในเมืองใหญ่พอสมควร ซึ่งบริษัทฯ มองเห็นโอกาสการ
เติบโตในตลาดนี้ 
 

2. นายภัทรวีร์ ธีระวงศ์เสรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้  
 2.1 ในประเทศฝรั่งเศส บริษัทฯ เผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งที่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด ของ

บริษัทฯ ด้วยหรือไม่ 
  นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า การมีคู่แข่งในตลาดเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นทีน่่ากังวลเป็น

พิเศษ โดยสิ ่งที ่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกว่า คือ การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.2 หากบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 10 บริษัทฯ คาดวา่จะยัง
สามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้หรือไม่ 

   นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบจากภาษีที่อาจเกิดขึ้นและคาดว่าแมจ้ะมี
การปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น ผลกระทบจะไม่รุนแรงมากนัก  

 
 3. นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 
 3.1  การจัดวางสินค้าบนชั้นวางในประเทศฝรั่งเศสเป็นหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าหรือผู้จัดจำหน่าย  

  นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซกัถามว่า การจัดวางสินค้าบนชั้นวางในประเทศฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับใน
ประเทศไทยที่โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของห้างค้าปลีก (Retail Chain) อย่างไรก็ตาม       
แบรนด์ส่วนใหญ่รวมถึงบริษัทฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Merchandiser) ของตนเข้า
ไปดูแลเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดวางสินค้าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าใน
ตลาด ซึ่งในอดีตการกระจายสินค้าของบริษัทฯ จะอยูใ่นกรุงปารีส เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขายดูแลได้ทั่วถึง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาขยายการดูแลไปยังพื้นที่นอกกรุงปารีส
เพิ่มเติม 

 3.2 ยอดขายของสินค้า เซ็ปเป้ อโล เวร่า (Sappe Aloe Vera) ในตลาดยุโรป ที ่ปัจจุบัน บริษัทฯ เริ ่มทำ
การตลาดเอง (จากเดิมที่บริษัท Sappe Europe s.r.o เปน็ผู้ดำเนินการ ซึ่งไดจ้ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวไปแล้ว)  

   นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เพิ่งเริ่มทำการตลาดสินค้าดังกล่าวด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา 
ทำให้จำนวนสินค้าที่ออกสู่ตลาดยังค่อนข้างจำกัด เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเองทั้งหมด อีกทั้ง
การขยายสินค้าไปยังประเทศใหม่ ๆ ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่เห็น
ผลกระทบที่ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงนี้ 

 3.3 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินทุนในบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทร่วมทางอ้อม) แล้วหรือไม่  
  นายอเนกฯ ตอบขอ้ซักถามว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 
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 3.4 ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานใหม่เป็นอย่างไร และบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับเครื่องจักรใหม่หรือไม่ 

  นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า การก่อสร้างโรงงานใหม่มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ซึ่งคาด
ว่าจะสอดคล้องกับแผนเปิดดำเนินการ และขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม
ของการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งหากมี
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป 

 3.5 ภายหลังจากสิ้นสุดแคมเปญการตลาดผ่านกลยุทธ์ Global Brand Ambassador กับวง SEVENTEEN 
แล้ว บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปอย่างไร 

 นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารจุดเด่นของสินค้าโดยเน้น
แนวคิด Local Wisdom และความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและ
เพิ่มโอกาสในการบริโภคผ่านแนวคิดที่เน้นความสนุกและสร้างสรรค์ 

  
4. นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 
 4.1 หากตลาดในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษสามารถกลับมาได้ปกติ บริษัทฯ คาดว่ายอดขายในปี 2569 จะ

กลับไปสู่ระดับยอดขายของปี 2567 ได้หรือไม่ และบริษัทฯ มองว่าสินค้าของตนในตลาดยุโรปมีลักษณะ
เป็นสินค้าแฟชั่น (ตามกระแส) หรือไม่ 

 นางสาวปยิจติฯ ตอบข้อซกัถามวา่ ผู้บริหารมีมุมมองในเชิงบวกต่อยอดขาย สำหรับมุมมองที่มตี่อสินค้า
ว่าเป็นสินค้าแฟชั่นหรือไม่นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจแบรนด์ (Brand Survey) โดยเฉพาะในประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า โมกุ โมกุ (Mogu  Mogu) ยังคงเป็นแบรนด์ “Top of Mind” ของ
ผู้บริโภค  โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจใน Brand Positioning ของ โมกุ 
โมกุ ในตลาด 

 
5. นายวีรภัทร สาธิตคณิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 
 5.1 หากมีการขยายทีมเพื่อดูแลพื้นที่นอกกรุงปารีส จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ มี

บุคลากรหรือแนวทางในการดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่ 
  นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า โดยทั่วไปบริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ในการ

ดำเนินการเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้จัดจำหน่าย (Distributor) 
 

6. นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้ 
 6.1 ปัญหายอดขายทีล่ดลงในประเทศฝรัง่เศสทีเ่ปน็ผลมาจากการบรหิารจดัการชัน้วางสนิคา้ในพืน้ทีน่อกกรงุ

ปารีส เป็นปัญหาที่บริษัทฯ พบเอง หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) เนื่องจาก
ยอดขายในประเทศฝรั่งเศสโดยรวมลดลง อาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้เพียงอย่างเดียว 

   นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า เป็นปัญหาที่บริษัทฯ พบจากการสำรวจตลาดเอง  
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละ
เวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ในวันนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดทำมติและรายงานการประชุมฉบับเต็มแจ้งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม 
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ปดิการประชมุ : เวลา 16.30 น. 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..ประธานที่ประชุม 
 (นายนที ออ่นอิน) 

 
 

                                                                   
ลงชื่อ………………………………..เลขานุการบริษัท 

                (นางสาวสุธาทพิย์ จันทรังษี)    


